

# ดร.ยัน'ดร.วันชัย'ตั้งใจฆ่าตัว 'ไก่อู'จี้ต้องตีวเข้มชุดกล่อม

'คานิตย'แจงเหตุไม่จู่โจมช่วย ดร.วันชัย หัวหน้าญาติโดนลูกหลง  
เผยผู้ต้องหาบอกขอละสังฆารก่อนระเบิดขมับ พบช.ก.ยันตั้งใจฆ่า  
ตัวตาย ญาติไม่พอใจสื่อถ่ายทอดสดช่วงเจรจา รับผิดชอบบำเพ็ญกุศล  
วัดย่านลำลูกกา'ไก่อู'แนะตำรวจควรวางแผนรับ (อ่านต่อหน้า 8)

## ดร.วันชัย

### ผู้ต้องหาตาย-ดร.ปิตคคี2ขอ.

กรณี ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท อายุ 60 ปี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขา การบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยิง ผศ.ดร. พิชัย ไชยสงคราม อายุ 56 ปี ประธาน สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย และ ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสีย ชีวิตอยู่ภายในห้องเลขที่ 502 ชั้น 5 อาคาร เรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม พุทธวิษชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ หลังเกิดเหตุ ดร.วันชัย ขับรถเก๋ง ส่วนตัวหลบหนีไป กระทั่งวันที่ 19 พฤษภาคม ตำรวจพบ ดร.วันชัย กำลังเข้าพักที่โรงแรม สุภาพ ย่านสะพานควายจึงนำกำลังไปล้อมจับ และพร้อมเจรจาขอให้มอบตัวกว่า 7 ชั่วโมง แต่การเจรจาไม่เป็นผล ดร.วันชัย ตัดสินใจใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองจนเสียชีวิตนั้น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พล.ต.ต.เจริญ ศรีศรีตลักษ์ณ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบ.ก.น.2) กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินคดีว่า ในส่วนของสำนวนการสอบสวนที่ ดร.วันชัย ก่อเหตุยิง ผศ.ดร.พิชัย และ ดร.ณัฐพล ทาง ตำรวจ สน.บางเขน จะรวบรวมพยานหลักฐาน ต่างๆ ตามปกติ แต่เมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิต ตามขั้นตอนของกฎหมายก็จะไม่มีการสั่งฟ้อง ตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา และในส่วน ที่ ดร.วันชัย ก่อเหตุยิงตัวเอง อยู่ในพื้นที่ของ สน.บางซื่อ ทางพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ จะนำสำนวนการชันสูตรศพส่งให้กับทางศาล ตามขั้นตอน

พล.ต.ท.นิติเวช เสาะแสวง รองผู้กำกับ การ (สอบสวน) สน.บางซื่อ เปิดเผยว่า ทางญาติ ดร.วันชัย มาติดต่อเรื่องการออก ใบมรณบัตร ที่สำนักงานเขตพญาไท และ เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจแล้ว

### คานิตยแจงขั้นตอนเจรจา.

พล.ต.ท.คานิตย มหาวรร ภัชราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รท.ผบ.ช.น.) หนึ่งในทีมเจรจาต่อรองให้ ดร.วันชัยมอบตัว กล่าวว่า หลังเกิดเหตุแล้ว ดร.วันชัย ส่งข้อความผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ถึงเสี่ยเสง มีฐานะเป็นพี่ชาย สั่งเสี่ยว่าหากเสี่ยชีวิตให้นำศพไปไว้ที่วัดย่าน ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สวดพระอภิธรรม 3 วัน ก่อนเผา ต่อมาตนสั่งระดมชุดสืบสวน บก.น.2 ชุดสืบสวน บช.น.ไปค้นตามที่ต่างๆ ที่คาดว่า ดร.วันชัย จะหนีไปหลบซ่อน แต่ไม่พบตัว

"กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม ไป ประชุมคดีดังกล่าว และสอบปากคำอิทธิภคตี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึงปมขัดแย้ง ที่ทำให้ ดร.วันชัย ตัดสินใจก่อเหตุ จากนั้น เวลา 11.06 น. ตำรวจได้รับการประสานจาก ลูกสาวเสี่ยเสงว่า ดร.วันชัย ส่งอีเมลมาเล่า ถึงสาเหตุของปมขัดแย้งให้ฟัง จากนั้นไม่นาน ชุดสืบสวนพบพิภคของ ดร.วันชัย ว่าอยู่ที่ บริเวณโรงแรมสุภาพ จึงระดมตำรวจเข้าตรวจ สอบ" พล.ต.ท.คานิตยกล่าว และว่า เมื่อไปถึง โรงแรมสุภาพ พบ ดร.วันชัย ในลักษณะยืน สภาพอดโรย มีอาการเครียด มือขวาถืออาวุธ ปืนขนาด 9 มม. จ่อขมับตัวเองตลอดเวลา ตนได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่มีการจี้ตัว ประกัน จึงไม่ยากใช้วิธีการรุนแรงเพราะอาจ มีการสูญเสียทั้ง 2 ฝ่าย จึงเริ่มเจรจาต่อรอง ให้วางปืนลงเอาญาติพี่น้อง คนที่ ดร.วันชัย ไวใจที่สุดมาเกลี้ยกล่อม พยายามเอาน้ำไปให้ ดื่ม เอาบุหรี่ให้สูบ และให้คำมั่นว่าจะให้ความ

เป็นธรรม ให้ความสบายใจ ขณะนั้น ดร.วันชัย มีท่าทีผ่อนคลายลง

### หัวหน้าญาติโดนลูกหลงไม่จู่โจม

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมไม่บุกเข้าจู่โจมขณะ ที่มีจังหวะลดอาวุธปืนลง พล.ต.ท.คานิตย กล่าว ว่า ไม่ยากใช้วิธีการรุนแรง เขาไม่มี ตัวประกัน ประเมินแล้วว่าหากจู่โจมเข้าไป ญาติที่เจรจาอยู่อาจโดนลูกหลง อาจจะมีการ สูญเสียมากกว่านี้

"ระหว่างเจรจาถามตลอดว่าอยากได้อะไร เขาก็บอกว่าไม่ยากได้อะไร ขอโทษที่ทำให้ทุก ท่านลำบาก เขาพูดว่ากลัวติดคุก กลัวถูกประหาร ชีวิต ตลอดเวลาฟังพูดอีกว่าผมขอละสังฆาร และก้มลงมองนาฬิกา ก่อนจะตัดสินใจทำด้วยตัวเอง พวกเราทำดีที่สุดแล้ว ตอนนี้อยู่รู้สึกเสียใจ ที่ช่วยชีวิตเขาไม่ได้ อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ กับทุกคน" พล.ต.ท.คานิตยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณท้องสนามหลวง พล.ต.ท.คานิตย ทำบุญ เนื่องในงานวันวิสาขบูชา และอุทิศส่วนกุศล ให้ ดร.วันชัย จากนั้นได้เดินทางไปทำบุญต่อที่ วัดหงษ์ปทุมมาวาส จ.ปทุมธานี

### พบช.ก.ชี้ดร.ตั้งใจฆ่าตัวตาย

พล.ต.ท.วิฑูริราช หนองหารพิทักษ์ ผู้ บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบ.ช.ก.) ซึ่ง อยู่ในทีมเจรจากับ ดร.วันชัย กล่าวว่า ดร.วันชัย มีความประสงค์จะทำร้ายตัวเองให้ถึงแก่ชีวิตอยู่ แล้ว อีกทั้งการเป็นคนจบปริญญาเอกมีความ มั่นใจตัวเอง ดังนั้น ถ้าจะให้ผู้เจรจาเป็นผู้มาจี้ วิทยุถน เป็นพระขณะนั้นคงจะไม่ฟัง นอกจากนี้ จะทำให้เกิดความไม่สบายใจอีกด้วย จึงต่อสาย ญาติไปลี้ขีตมา อีกทั้งเชื่อว่า ดร.วันชัยไม่ทำร้าย คนเหล่านี้แน่

"เหตุที่ตำรวจไม่เข้าไปชาร์ตตัวขณะ ดร. วันชัยยื่นเอาปืนจ่อหัวนั้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ตรงนั้นยังมีบุคคลอื่น ในห้องพักหลายห้องมีคน อยู่ ตำรวจเกรงว่าจะกระทบคนอื่นไปด้วย อย่า ลืมว่าตำรวจทำงานเป็นวินาที พยายามเจรจาต่อ รองให้ ดร.วันชัยลำที่สุด แม้ตอนญาติมาเจรจาดู ตัวเขาก็ครุ่นคิดตามญาติ แต่มีความตั้งใจอยู่ แล้วที่จะฆ่าตัวตาย" ผบ.ช.ก.กล่าว

### ญาติไม่พอใจสื่อถ่ายสด

เวลา 13.40 น. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นายศุภชัย พันธุ์เกาะเลิง อายุ 68 ปี พี่ชาย ดร.วันชัย เดินทางมาพร้อม ครอบครัวรวม 4 คน รับศพ ดร.วันชัย โดย นำเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว

ลายทาง สีเทาดำ เนกโทสีเทา ทางเกงขายาว สีดำ และรองเท้าหนัง มาสวมให้กับศพ ขณะที่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง กำลังจะขอชื่อพี่ชายที่มารับศพ หนึ่งในญาติ ดร.วันชัย ชี้ดชื่อทั้งโดยดึงสมุดจดข่าวออกไปจากมือแล้วฉีกทิ้งด้วยความไม่พอใจ พร้อมกล่าวสั้นๆ ว่า “ไม่โอเคตั้งแต่ถ่ายทอดสดแล้ว”

พล.ต.ต.นพ.พรชัย สุธีรคุณ ผู้บังคับการสถานีนิติเวชวิทยา กล่าวไว้ที่มณฑลพิธีทำศพว่า ทีมแพทย์ทำการผ่าชันสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากบาดแผลของกระสุนปืนทำลายสมอง ส่วนการตรวจร่างกายศพนั้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ซึ่งการชันสูตรพลิกศพในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากเป็นการฆ่าตัวตายปกติทั่วไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาตินำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลาง คลอง 4 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

## สธ.ติงสื่อถ่ายสดไม่เหมาะสม

ด้านกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกแถลงการณ์ขอแสดงความชื่นชมขอบคุณ และสนับสนุนสมาคมนักศึกษา นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต่อแนวทางการนำเสนอข่าวและภาพข่าวความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสาธารณสุข โดยระบุว่ากรณีมีการถ่ายทอดสดการล้อมจับผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาใช้ปืนจ่อศีรษะตนเอง ผ่านทีวีเพชฌฆาต รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งต่อมา สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกหนังสือเตือนสื่อมวลชนรายงานข่าวด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการรายงานสดผ่านกล้องมือถือ (Facebook Live) นั้น กรมสุขภาพจิตโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยจิตแพทย์และบุคลากร ขอสนับสนุนและขออย่าว่า การเผยแพร่หรือถ่ายทอดสดความรุนแรง โดยเฉพาะภาพการทำร้ายตัวเองผ่านสื่อและช่องทางสังคมออนไลน์ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

“เนื่องจากเป็นการส่งต่อความน่ากลัวและฉายภาพความรุนแรงซ้ำ อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ต่างก็ยังมีวุฒิภาวะและความเปราะบางทางจิตใจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความกดดันให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความกดดันให้ผู้ก่อเหตุมากยิ่งขึ้น สื่อมวลชนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวร่วมด้วย” แถลงการณ์กรมสุขภาพจิตระบุ

## แนะ5ช่องช่วยป้องกันฆ่าตัวตาย

แถลงการณ์กรมสุขภาพจิตระบุอีกว่า สำหรับสื่อมวลชนสามารถมีบทบาทในการช่วยป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพของผู้ตกอยู่ในสภาพพ้อไห้สิ้นหวัง หรือลงรายละเอียดของการฆ่าตัวตาย และไม่ควรเสนอข่าวเพื่อความตื่นเต็นแต่ใจ ตราหมาก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมที่มากเกินไป 2.คำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือเกิดผลกระทบในทางลบต่อญาติและผู้ใกล้ชิดไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 3.ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการปรับตัวในชีวิต ตลอดจนสร้างกำลังใจกับผู้ที่กำลังรู้สึกท้อแท้ในชีวิต

“4.การนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองในภาพยนตร์หรือละคร ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และขณะนำเสนอภาพการทำร้ายตนเองควรแจ้งให้ทราบถึงสถานบริการช่วยเหลือผู้คิดฆ่าตัวตายและบริการให้คำปรึกษา และ 5.ดูแลกายและใจของตัวเองให้ดี เพราะการติดตามทำข่าวแต่ละครั้งอาจได้รับความเครียดและความทุกข์ใจได้มาก แม้ว่าจะมีประสบการณ์สูงแล้วก็ตาม จึงอย่าลืมพูดคุยระบายกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน คนในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ” แถลงการณ์กรมสุขภาพจิตระบุ

## โก๋อแนะดร.วางแผนให้ดี

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์การยิงตัวเองของ ดร.วันชัย ซึ่งสื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างเกาะติด และหลายสื่อออกอากาศสดต่อเนื่องเป็นเวลานานว่า ถือเป็นเรื่องเศร้าสุด และไม่ควรถูกขึ้นไม่ว่างกับบุคคลใด

“ขอให้เอาเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุ ต้องวางแผนรับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตที่ดีในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน เพื่อช่วยลดโอกาสความสูญเสียอาทิ การมีนักจิตวิทยาเข้าร่วมในการเจรจาหรือการมีแผนสำรองกรณีการเจรจาไม่เป็นผล” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

## ฉะสื่อเสนอข่าว-ภาพไม่เหมาะสม

พล.ต.สรรเสริญกล่าวอีกว่า หลายฝ่ายคงมี

ความเห็นตรงกันว่า การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในครั้งนี้ ควรต้องปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นกรณีศึกษาที่จะต้องหาความสมดุลและความเหมาะสม ระหว่างการทำหน้าที่ของสื่อกับการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายรุนแรง สร้างผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนสังคมและที่สำคัญคือต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการกระทำดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือไม่ รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมในเหตุการณ์เพียงพอหรือไม่ และควรถือเป็นโอกาสให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล การทำหน้าที่ของสื่อ องค์การวิชาชีพ ได้ทบทวนและวางแผน เพื่อสร้างระบบการควบคุมหรือเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างทันทั่วทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายก้าวล่วงละเมิดเส้นความพอดี และอาจผิดข้อกฎหมาย

“นายกฯแนะนำว่า จากเหตุการณ์นี้ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันครอบครัวและสถานบันการศึกษาให้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการช่วยอธิบายสร้างความเข้าใจให้เด็กเยาวชนที่อาจชมการเผยแพร่ข่าวจากสื่อ หรือผ่านช่องทางอื่นในโซเชียลมีเดียให้รู้ว่าเป็นสิ่งอันตรายและไม่ควรเลียนแบบ” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

## สกอ.กำชับมหา'ลัยดูแลจ.

นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีเหตุอาจารย์ถูกยิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าประเด็นใหญ่คือความขัดแย้งส่วนบุคคล เรื่องหลักสูตร และคุณวุฒิการศึกษา แต่อาจจะมีประเด็นอื่นแฝงอยู่ด้วย ตนไม่สามารถฟันธงได้ว่า เป็นเรื่องผลประโยชน์ในการบริหารหลักสูตร หรือไม่ ทั้งนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพิเศษ ขึ้นจำนวนมาก มีเรื่องเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ สกอ.ไม่สามารถเข้าไปควบคุมค่าหน่วยกิตในระดับบัณฑิตศึกษา เพราะถือว่าเป็นการเรียนที่สูงขึ้นมากกว่าปริญญาตรี ที่ประชาชนเลือกเอง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ต้องกำกับดูแลให้เหมาะสม

“อยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกแห่งกำกับดูแล อาจารย์ และบุคลากร ให้รอบด้าน ทั้งเรื่องงานวิชาการ ความเป็นอยู่ รวมถึงขวัญกำลังใจ ของคนทำงานด้วย” นพ.สรนิตกล่าว